



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว ระดมสร้าง“กองทุน60ปีศรีสง่า”

มศวระดมสร้าง “กองทุน60ปีศรีสง่า” เพื่อพัฒนาเด็กให้รู้จักคิด และเข้มแข็ง

วันนี้ (2 ก.ย.) ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้สร้างแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย เพื่อบริหารจัดการตามแผน และเดินไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการบริหารนี้ คือ แผนการเร่งพัฒนาในส่วนของบุคลากร แบ่งเป็นบุคลากรอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ตลอดถึงนิสิต ซึ่ง มศวกำลังระดมทุน เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน “มศว60 ปี ศรีสง่ามหานคร” ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ที่มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย และกรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนให้อีกทีละ 10 ล้านบาท โดยขณะนี้ทาง มศวได้กระจายทุนการศึกษาให้กับบุคลากรอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกแล้ว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวต่อว่า เมื่อกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้มแข็งไปด้วย ส่วนการพัฒนาคนนิตนั้น เรามีทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิตอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2553 นี้ เราได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ให้นิตปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกอีกจำนวน 100 กว่าทุน ซึ่งได้มาจากทุนเอกชน ทุนมหาวิทยาลัย และกองทุน มศว60 ปี ศรีสง่ามหานครนี้ สำหรับทุนนิตเราแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนิตที่ขาดแคลน ยากจน และทุนการทำงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นิตทำงานให้ชุมชน ให้มหาวิทยาลัย ภาควิชาที่เขาเรียนอยู่ เด็กเหล่านี้มาช่วยงาน และจะรับรายได้เป็นรายชื่อ โมง ๆ ละ 40 บาท

“ผมอยากเห็นเด็กไทยคิด มีความรู้ และสามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็ง ส่วนในเรื่องของ  
ทุนทำงานทาง มศวจะดูแลอย่างดี งานส่วนใหญ่ นิสิตจะทำงานในห้องสมุด ช่วยดูแลความ  
เรียบร้อยในโรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ช่วยทำงานธุรการในภาควิชาต่าง ๆ ของคณะ ทั้งนี้ ทุน  
ทำงานนิสิตประสบความสำเร็จอย่างมาก นิสิตสนใจรับทุน และต้องการฝึกฝนตัวเองผ่านการ  
ทำงาน” อธิการบดี มศว กล่าว.